

ด่วนที่สุด

ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว๖๓๕๐



ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ประเด็นที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และการขับเคลื่อนภารกิจจิตอาสา

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๒๙/ว๒๙๙๐
ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดสกลนคร ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ในการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ ที่มีพลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธาน ได้มอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทยประสานแนวทางการปฏิบัติงานจิตอาสาให้กับจิตอาสาภาคประชาชนเพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุน กิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ ดังนี้

๑. ให้พิจารณาจิตอาสาภาคประชาชน ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ เพื่อรณรงค์ป้องกัน อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีวันหยุดยาว ในด้านชุมชนหรือศูนย์บริการประชาชน และให้เน้นย้ำ การปฏิบัติงานของจิตอาสาซึ่งร่วมกับเจ้าหน้าที่ในศูนย์บริการช่วยเหลือประชาชน ต้องงดเว้นการดื่มสุรา หรือกิจกรรมรื่นเริงภายในศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ให้มีการอบรมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้จิตอาสาภาคประชาชน ได้เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างการรณรงค์การลดอุบัติเหตุในพื้นที่

๒. ประสานหัวหน้าจิตอาสาประจำจังหวัดที่เข้าร่วมการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้นำเสนอสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา โดยเกิดจากความคิด ของประชาชนในพื้นที่ ไม่ใช่การเข้าร่วมปฏิบัติกับหน่วยงานราชการ รวมถึงหากมีผู้ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ กรุณาเชิญบุคคลเหล่านั้นมานำเสนอปัญหาความเดือดร้อนให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วย

๓. กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจจิตอาสา กรุณาประสาน นายฉัฐพล จันทน์พรรัตน์ ฝ่ายธุรการและกำลังพล ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๑ ๕๓๒ ๕๓๙๑ เพื่อสอบถามแนวทางในการขอรับพระบรมราชานุเคราะห์สำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละให้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

ทั้งนี้ รายละเอียดการปฏิบัติต่างๆ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดสกลนคร จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล)

ปลัดจังหวัดสกลนคร

เลขานุการศูนย์ฯ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดสกลนคร

ศอ.จอส.พระราชทาน จว.สน.

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร./โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๑๔๖๑

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”



<input checked="" type="checkbox"/> ผ.ค.ม.	4	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
<input type="checkbox"/> กง.		เลขที่ 1457
<input type="checkbox"/> อ.ก.		วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๖
<input type="checkbox"/> อ.ร.		เวลา

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๒๘/ว๒๙๙๓๐

ถึง ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยในการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ ที่มีพลเรือเอก ปิยะ รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธาน ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยประสานแนวทางการปฏิบัติงานจิตอาสาให้กับจิตอาสาภาคประชาชนเพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ ดังนี้

๑. ให้พิจารณานำจิตอาสาภาคประชาชน ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ เพื่อรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีวันหยุดยาว ในด้านชุมชนหรือศูนย์บริการประชาชน และให้เน้นย้ำการปฏิบัติงานของจิตอาสาซึ่งร่วมกับเจ้าหน้าที่ในศูนย์บริการช่วยเหลือประชาชน ต้องงดเว้นการดื่มสุราหรือกิจกรรมรื่นเริงภายในศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ให้มีการอบรมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้จิตอาสาภาคประชาชน ได้เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างการรณรงค์การลดอุบัติเหตุในพื้นที่

๒. ประสานหัวหน้าจิตอาสาประจำจังหวัดที่เข้าร่วมการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้นำเสนอสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา โดยเกิดจากความคิดของประชาชนในพื้นที่ ไม่ใช่การเข้าร่วมปฏิบัติกับหน่วยงานราชการ รวมถึงหากมีผู้ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ กรุณาเชิญบุคคลเหล่านั้นมานำเสนอปัญหาความเดือดร้อนให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วย

๓. กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจจิตอาสา กรุณาประสาน นายฉัฐพล จันทน์พรรัตน์ ฝ่ายธุรการและกำลังพล ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๑ ๕๓๒ ๕๓๙๑ เพื่อสอบถามแนวทางในการขอรับพระบรมราชานุเคราะห์สำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละให้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

ทั้งนี้ รายละเอียดการปฏิบัติต่าง ๆ ศูนย์ฯกับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงมหาดไทย จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ศูนย์ขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงมหาดไทย
 พล.ต.อ. อรรถพร สิงหวิชัย
 ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๖

ศูนย์ขับเคลื่อนงานจิตอาสา
 โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๓๘๘๗, มท ๕๐๕๐๙
 พันเอก อีร์พันธ์ แพเรือง ผู้ประสาน
 (๐๘ ๑๘๗๘ ๕๐๒๘/๐๘ ๕๕๘๕ ๒๔๕๒)